
                                                                           
 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 

ของ 

  บริษทั  ดีคอนโปรดักส์  จํากดั (มหาชน) 

ประชุมเม่ือว ันท่ี 24 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น .   ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้ น 25  

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

1.นางพิสมยั บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ  

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

2.นายธนิต ชรินทร์สาร  รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

3.นายวทิวสั พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร 

4.นายวนัชยั ตนัติกลุ   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

5.นายชนะ โตวนั  กรรมการ 

6.ดร.ธนยั ชรินทร์สาร  กรรมการ 

7.นายนิรุธ อินทรท่าฉาง  กรรมการ 

8.นายจีรเดช วรัิชชยั  กรรมการ 

9.ดร.กวนิ วรกาญจนา  รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู     ยมนาค  ประธานกรรมการบริษทั

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

เร่ิมการประชุม   เวลา 14.00 น. 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมา

ประชุมดว้ยตนเอง และมีการมอบฉนัทะรวม 56 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 183,969,841 หุน้  คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 91.69 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีจาํนวน 202,865,000 

หุน้  อนัเป็นครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ 

ทางบริษทั ไดเ้ ชิญนายกิตติวฒัน์  เหล่าภทัรเกษม  ผูส้อบบญัชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 5525 ซ่ึงเป็น

ตวัแทนของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั มาเพื่อตอบขอ้สงสัยเกี่ยวกบังบการเงินของ

บริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ 

บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จาํกดั  (มหาชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 
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ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ ไดเ้ชิญนางสาวสุวรรณา  บวัดิลก ผูจ้ดัการนิติบุคคล

อาคารชุดตึกชา้ง โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อหุ้นทราบผลทนัที ซ่ึง

วธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัของช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการ

ประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สําหรับผูรั้บมอบ

ฉนัทะ ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ ว่าเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละ

วาระการประชุม บริษทัฯจะถือตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในที่

ประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุ้นและเปิด

โอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ – 

นามสกุล และจาํนวนหุ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจาก

คณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผา่นไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือวา่ผูถื้อ

หุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นดว้ย หรืออนุมติัตามที่คณะกรรมการนาํเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงผล

คะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใด

ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านนั้นยกมือข้ึน เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่เห็นดว้ย 

หรือตอ้งการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้จดัเตรียมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ นาํมาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นวา่ มีคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก

เสียงก่ีคะแนนเพือ่แจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียงของตามความประสงคผ์ู ้

ถือหุน้ในท่ีประชุมลงไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

4.ในวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกบั

กรรมการบางท่านที่บริษทัเสนอแต่งตั้ง ดงัน้ีเพื่อให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษทัฯจะเชิญ

กรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอกหอ้งประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วม

ประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรคะแนนเสียงที่บริษทัฯ ไดแ้จกให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้ในขณะที่ลงทะเบียน และ

เพือ่ใหก้ระบวนการประชุมเป็นไปดว้ยความรวดเร็วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระ บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง

2



กรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ในคราวเดียวกนั ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบตัร

และการลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ไดร้วดเร็วข้ึน 

5. ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอยอาํนวยความ

สะดวก และอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีบริษทัจะให้มีการบนัทึกภาพการประชุมเป็นคลิป

ไฟลเ์ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ 

ร่วมประชุม  

โดยการประชุมผู ้ ถือหุ้นคร้ังน้ี บริษัทฯจะดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็น

ชาวต่างชาติและประสงคจ์ะสอบถามเป็นภาษาองักฤษขอให้ผูถื้อหุ้นติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพือ่ให้คุณไอยศูรณ์ 

อศัวมนิณธร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เป็นล่ามแปลภาษา 

และเนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค  ประธานกรรมการบริษัท ขอลาประชุม 

เน่ืองจากติดภารกิจสาํคญัไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ีได ้จึงขอเรียนเชิญคุณธนิต  ชรินทร์สาร เป็นประธาน

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 

วาระที ่1

นายธนิต  ชรินทร์สาร ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและกล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านดว้ยความยนิดี 

         ประธานการประชุม แจ้งทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 

            ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านส่งคาํถามมาล่วงหนา้ โดยประชาสัมพนัธ์ผา่นหนงัสือเชิญ

ประชุม และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่ตน้เดือนเมษายนถึงวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่าน

ใดส่งคาํถามล่วงหน้ามายงับริษทั รวมถึงไม่มีผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและไม่มีผูเ้สนอชื่อเพื่อ

พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ แต่ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นยงัคงมีสิทธิที่จะซกัถามได้

ในวาระอ่ืนๆ ได ้

ประธานฯ แจง้วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น โดยจะใช้บตัรลงคะแนนซ่ึงไดแ้จกให้แก่ผูถื้อ

หุน้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแลว้ และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจะให้เจา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่

เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  แลว้นาํมาหกัออกจาก คะแนนเสียงทั้งหมด ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 
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วาระที ่2

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี คร้ังที่ 1/2556  ซ่ึง

ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 และได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายกาํหนด และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ ไม่ปรากฏวา่มีผูค้ดัคา้นหรือขอ

แกไ้ขใดๆ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2556 

         พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2556 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2556 ดว้ยคะแนนเสียง 

183,969,841 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่3

นายวิทวสั พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวแนะนาํบริษทัฯ โดยเร่ิมแนะนาํผลิตภณัฑ์แผ่นพื้น

คอนกรีตอดัแรง ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตและยอดขายสูงท่ีสุดในประเทศ  เสาเข็ม ซ่ึงเป็นเสาเข็มสําหรับบา้นพกัอาศยั 

ร้ัวสาํเร็จรูป ร้ัวทึบ  ร้ัวคาวบอย และอิฐมวลเบา CLC 

         รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจําปี 2556 

 ผูบ้ริหารคาดวา่รอบเศรษฐกิจรอบน้ี เป็นไปตามกลไกเศรฐกิจข้ึนลงสิบปีเป็นปกติ และเศรษฐกิจน่าจะ

ชะลอตวัในปี 2557  เพราะเป็นจุดใกลอ่ิ้มตวั และจะเป็นขาลงตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป แต่ถึงอยา่งไรทางคณะ

ผูบ้ริหารมัน่ใจวา่ปี 2557 และปี 2558 นอกจากผลประกอบการของบริษทัจะไม่ไหลลงตามเศรษฐกิจไทย  ดว้ย

การทาํแผนสํารองท่ีเตรียมรับไวล่้วงหนา้ คือกาํไรจากโรงงานใหม่ที่จงัหวดัระยองและจงัหวดัมหาสารคาม อีก

ทั้งยงัมีคอนโดดีซิโอ ้ซ่ีงปัจจุบนัมียอดจองประมาณร้อยละ 60 ท่ีจะทาํใหมี้ประมาณการยอดขายและผลกาํไรปี 

2557 ที่สวนทางกระแส  ยอดขาย 1,572ล้านบาทและกาํไร 261 ลา้นบาท   นอกจากน้ียงัได้ทาํประมาณการ

สาํหรับปี 2558 จะมียอดขาย 2,865 ลา้นบาทและผลกาํไร 510 ลา้นบาท 

นายจีรเดช  วิรัชชยั  กรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการบริษทั อรดา จาํกดั รายงานความคืบหน้า

ประจาํปี 2556 ท่ีผ่านมาในส่วนของโครงการที่เปิดไปแล้วคือ โครงการอรดาแฟคตอร่ีแลนด์ บ้านอรดา-

โครงการลาํลูกกา คลอง 8 และบา้นดีซิโอ ้– ราชพฤกษ์ และได้เปิดโครงการใหม่ในปี 2556 คือ โครงดีซิโอ้

คอนโด ในส่วนของโครงการอรดาแฟคตอร่ีแลนด์มี 4 เฟต จาํนวน 105 แปลง มีอาคารและที่ดินเปล่าจาํนวน 40 

ยนิูต ปัจจุบนัมีการจาํหน่ายและใหเ้ช่า 50% โครงการลาํลูกกา คลอง 8 เป็นโครงการบา้นเด่ียว 2 ชั้น จาํนวน 110 

ยูนิต และอาคารพานิชย ์8 ยนิูต ปัจจุบนัจาํหน่ายได ้90% ซ่ึงจาํนวนที่เหลือจะเป็นที่ดินเปล่า 9 ไร่ รอการสรร

สร้างต่อไป บา้นดีซิโอ ้– ราชพฤกษ ์เป็นโครงการบา้นเด่ียว 2 ชั้น จาํนวน 94 ยนิูต ท่ีดิน 20 ไร่เศษ ราคาเร่ิมตน้ 
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3.99 ลา้นบาท มูลค่าโครงการ 387 ลา้นบาท งบประมาณลงทุน 309 ลา้นบาท ปัจจุบนัจาํหน่ายได ้35% และโครง

ดีซิโอค้อนโด – งามวงศว์าน มีพื้นที่ 7 ไร่ 70 ตารางวา แบ่งเป็น 4 อาคาร จาํนวน 792 ยนิูต ขนาดห้องเร่ิมตน้ท่ี 

24 ตารางเมตร ราคาเร่ิมตน้ 1.2 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,120 ล้านบาท งบประมาณลงทุน 870 ล้านบาท 

ปัจจุบนัมียอดจอง 60% คาดวา่จะเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิไดภ้ายในตน้ปี 2558 

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ผูถื้อหุ้นสอบถามว่าในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขาลง บริษทัได้

บริหารความเส่ียงโดยมีแผนท่ีจะขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบา้นท่ีอยูใ่นช่วงเศรษฐกิจขาข้ึนหรือไม่ 

นายวทิวสั  พรกุล  กล่าววา่เราไดเ้ขา้ไปศึกษาตลาดในประเทศพม่า ลาว เวียดนาม อินเดีย ศรีลงักา และ

จะเขา้ไปศึกษาตลาดอินโดนีเซีย ถึงอยา่งไรในช่วงน้ี บริษทัจะบุกตลาดในประเทศ ทาํส่ิงที่ใกลต้วั และควบคุม

ปัจจยัไดดี้กวา่ต่างประเทศ แต่การบุกตลาดต่างประเทศนั้นก็มีอยูใ่นแนวความคิดท่ีจะพฒันาบริษทัต่อไป 

นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้สอบถามวา่บริษทัมีแผนท่ีจะทาํธุรกิจอ่ืนบา้งหรือไม่ 

นายวทิวสั  พรกุล  กล่าววา่เดิมบริษทัเราผลิตแผน่พื้นสําเร็จรูปมา 10 ปี และมีการเพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่คือ 

เสาเขม็ สาํหรับบา้นพกัอาศยั ร้ัวสําเร็จรูป และบล็อกมวลเบา ตามลาํดบั ส่วนในโรงงานต่างจงัหวดันั้น มีแผนที่

จะทาํผลิตภณัฑ์ก่อสร้างแบบครบวงจร คือ เพิ่มผลิตภณัฑ์บล็อกทาํร้ัว และท่อระบายนํ้ า ซ่ึงเป็นการขยายธุรกิจ

ประเภทเดียวกนั อีกทั้งมี ดร.กวิน วรกาญจนา รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ เสนอทาํโรงงานพลงังาน

ทางเลือก ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการศึกษา  

นายวทิวสั พรกุล กล่าวเสริมวา่หากเราจะคิดทาํกิจการแข่งขนัต่างๆ ควรจะทาํในส่ิงที่เราไดเ้ปรียบ ตอ้ง

มีความรอบคอบ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีการประเมินความเส่ียงท่ีดี 

นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้สอบถามวา่บริษทัมีแผนท่ีจะทาํธุรกิจอสังหาริมทรัยพ ์บริเวณติดกบั

ประเทศเพื่อนบา้น เช่น จงัหวดัอุดรธานี หรือไม่ และเสนอให้ทาํบา้นจดัสรร หลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อ

ช่วยประหยดัพลงังาน 

นายวทิวสั พรกุล กล่าววา่ปัจจุบนัมีฐานกาํลงัการผลิตใหญ่อยูที่่จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงสามารถส่งแผน่พื้นไป

ขายไดใ้นจงัหวดัอุดรธานี ในปี 2560 มีแผนที่จะยา้ยฐานกาํลงัการผลิตมาในกรุงเทพฯ เพือ่ลดค่าขนส่ง และหาก

ทีจ่งัหวดัอุดรธานีมีการก่อสร้างข้ึนสูงจริง บริษทัฯ จะศึกษาและทาํแผนสร้างโรงงานเพือ่เป็นการลดค่าขนส่ง

เช่นเดียวกนั ส่วนในเร่ืองอสังหาริมทรัพยบ์ริษทัเราจะไม่เน้นการแข่งขนั แต่ทาํแลว้จะตอ้งไม่ขาดทุน เพื่อให้มี

กาํไรมาเสริมบริษทั  

นายวัชระ  มัทนพจนารถ ผู ้ถือหุ้นกล่าวชื่นชมบริษัท และมองภาพว่าเป็นบริษัทคนไทยที ่จะ

เจริญกา้วหนา้ และสอบถามวา่ในช่วง 10 ปีที่ผา่นมา บริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบเหนือกวา่คู่แข่งอยา่งไรบา้ง และคณะ

จดัการประเมินวา่อะไรเป็นจุดอ่อนของบริษทั 
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นายวิทวสั  พรกุล กล่าววา่เรามีทีมวิจยัโดยจะใชเ้ทคโนโลยี เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการผลิต บริษทัเรา

ได้เปรียบบริษัทอื่นๆ เนื่องจากมีจาํนวนการผลิตมาก เมื่อเราขายสินค้าได้จาํนวนมาก ค่าเส่ือม ค่าบริหาร 

ค่าแรงงานต่อหน่วยจะลดลง และเม่ือเราซ้ือวตัถุดิบจาํนวนมาก จะทาํใหเ้ราไดร้าคาวตัถุดิบท่ีถูกลงดว้ย และเร่ือง

จุดอ่อนของบริษทัเช่ือว่าทุกบริษทั รวมทั้งบริษทัเรามีจุดอ่อนเร่ืองการบุคคล ในเร่ืองของแรงงานที่ขาดแคลน 

บริษทัฯ มีการแจก Warrant ให้กบัพนกังานประจาํและคนงานเพือ่เป็นการให้ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 

ปัจจุบนัเรามีหน่วยงานส่วนกลางท่ีผา่นการอบรม เพื่อคอยเสริมบุคลากรทุกหน่วยงาน 

นายพิสิทธ์ิ  ศิริวฒันเจริญชยั ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าบริษทัฯ มีนโยบายผลกัดนัให้บริษทัอยู่ใน Set 100 

หรือไม่ และมีขอ้เสนอแนะให้ประชาสัมพนัธ์นกัลงทุนอ่ืนๆ ไดรู้้จกับริษทัฯ มากข้ึน โดยออกรายการโทศทศัน์

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

นายวิทวสั  พรกุล  กล่าวว่าเป็นวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ เช่นกนัที่จะประชาสัมพนัธ์ให้นกัลงทุนไดรู้้จกั

บริษทัฯ ซ่ึงในหมวดวสัดุก่อสร้างดีคอน อยู่อนัดับที่หน่ึงในเร่ืองการปันผล ในต้นปีน้ีบริษทัฯ ได้เข้าร่วม

โครงการ Opportunity Day ของตลาดหลกัทรัพย ์และโครงการ Road Show ของบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง 

จาํกดั (มหาชน)  

นายศรีภูมิ  โชติรัตนะนนท์ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าปัจจุบนับริษทัฯ ยงัมีปัญหาเร่ืองการซ้ือหิน หรือ

วตัถุดิบอ่ืนหรือไม่ เน่ืองจากการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ไดท้ราบวา่มีปัญหาและทางบริษทัฯ 

ไดจ้ดัการปัญหาอยา่งไร  

นายวิทวสั  พรกุล  กล่าววา่เมื่อปีที่แลว้เราไดป้ระสบปัญหาจริง แต่ปัญหาไดค้ล่ีคลายลงแลว้ทาํให้หนา้

ฝนที่ผ่านมาเราส่งของได้จาํนวนมาก และเราได้แจ้งลูกค้าที่ส่งของไม่ได้ในปีที่แล้วให้กลับมาซ้ือของเรา

เหมือนเดิม และเราไดข้ยายพื้นท่ีขายไปในต่างจงัหวดัเพื่อเพิ่มยอดขาย  

วาระที ่4 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานวา่ในปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดขายรวม 1,311.25 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึนจากปีก่อนก่อน 281.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ27และมีกาํไรสุทธิรวม 215.38 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 

2556 จาํนวน 75.59 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 54   และมีกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 1.06 บาทต่อหุน้ 

          พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไร – ขาดทุน ประจําปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

สําหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพย์รวม 

1,292.39 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน 247.75 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 24  มีหน้ีสินรวม เท่ากบั 341.98 

ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน 116.67 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่เท่ากบั 950.41 ลา้นบาท ณ 
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วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.36 เท่าและมีอตัราส่วน

สภาพคล่องเท่ากบั 2.32 เท่า 

           งบการเงินสาํหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ตามที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2556 นั้น 

ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงเป็นงบการเงินที่ได้จดัทาํข้ึนอย่างถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสาํคญั  มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดผ้า่น

การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  

           คณะกรรมการบริษทัฯจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว 

ผูถื้อหุน้ขอใหช้ี้แจง้เร่ืองกระแสเงินสด 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กล่าวว่าสําหรับเงินสดที่ไดม้าจากการดาํเนินงาน เป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 215 

ลา้นบาท ใช้สําหรับกิจการการลงทุน 153.9 ลา้นบาท ใช้สําหรับกิจการการจดัหาเงิน 80 ล้านบาท ฐานะทาง

การเงิน บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจว่าบริษทัอตัราส่วนสภาพคล่องอยูใ่นเกณฑ์ดี และมีวินยัทางการเงินอย่าง

เขา้งวด 

มต ิ ที่ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบดุลและงบกาํไร – ขาดทุน ประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงผ่าน

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย 

และผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่5

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานวา่บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไร

สุทธิของงบการเงินรวม โดยคาํนึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตดว้ย 

ทั้งน้ีผลการดาํเนินงานปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิรวม  215.38 ลา้นบาท เท่ากบั 1.06บาทต่อหุ้น 

และมีกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรรวม 413.11 ลา้นบาท สุทธิจากการจดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายครบ

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

          พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 

คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัฯมีสภาพคล่องท่ีดีและไม่มีแผนการใชเ้งินลงทุนใน

ปี2557 เน่ืองจากไดล้งทุนขยายงานไปในปี 2556เป็นที่เรียบร้อยแลว้จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 จากผลกาํไรในปี 2556ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.04 บาทต่อ

หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 213.65 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 98 ของกาํไรสุทธิรวม ทั้งน้ี

การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2555 บริษทัฯไดจ่้ายในอตัราหุ้นละ 43 สตางคต่์อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.43 ของกาํไร

สุทธิรวม 
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 ทั้งน้ีหากทีป่ระชุมใหญ่ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯไดก้าํหนดจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นตามรายช่ือผูถื้อหุ้นทีมี่สิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นใน

วนัท่ี 27 มีนาคม 2557 (Record date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยโ์ดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 จากกาํไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.04 

บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 213.65 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 98 ของกาํไรสุทธิจาก

การดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย 

และผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่6

ประธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ โดยในปัจจุบนั     

บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการตอ้งออกตามวาระเป็นอตัรา 

1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกได ้

          พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการทีพ้่นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน 

คณะกรรมการบริษทัฯซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาเห็นวา่กรรมการทั้งสามท่านท่ีตอ้ง

พน้วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและกาํลงัสติปัญญา ช่วยเหลือ

บริษทัฯ อยา่งมาก และไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเ้ป็นอย่างดีตลอด

มา   จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปี

น้ี ทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ประกอบดว้ย 

1. นายวทิวสั พรกลุ 
2. นายชนะ โตวนั 
3. ดร.ธนยั ชรินทร์สาร 

ทั้งน้ี เพือ่ให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระระหว่างการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ 

บริษทัฯจะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกหอ้งประชุม และเพือ่ความโปร่งใส บริษทัฯ ขอให้

ผูถื้อหุ้นทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง  3 ท่าน ที่ตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีก

วาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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1. นายวิทวสั  พรกุล  กรรมการซ่ึงต้องออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ

ประธานกรรมการบริหาร ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง 164,119,841 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง

2. นายชนะ  โตวนั  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 163,926,641 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มี  ผูไ้ม่

เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง

3. ดร.ธนยั  ชรินทร์สาร  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มี              

ผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง

วาระที ่7

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มี

ความสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของผูส้อบ

บญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯพิจารณานาํเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้น   ให้พิจารณาแต่งตั้งบริษทั สอบ

บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยนางสุวมิล   กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

หรือ นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2557 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 2557 รวมเป็นเงิน  1,472,000.00 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2556 

ร้อยละ 4.6  

        พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 

คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบ

บญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้าํเสนอ 

มต ิ ที่ประชุมอนุมติัแต่งตั้งให้ บริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั   โดยนางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ ในปี 2557 และอนุมติัจ่ายเงินค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 2557 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,472,000 บาท 

ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่8

นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง  รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได ้

         พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจําปี 2557 

พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2557  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง                      

รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน เสนอพิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการ

ดาํเนินงาน ประจาํปี 2556 ดงัน้ี 

เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการ 

     ประธานคณะกรรมการ  15,000.- บาท/คน/คร้ัง 

     กรรมการ   10,000.- บาท/คน/คร้ัง 

เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ     7,500.- บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ      5,000.- บาท/คน/คร้ัง 

บาํเหน็จกรรมการ       

คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรคงค่าบาํเหน็จกรรมการไวต้ามหลกัเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมติัจากท่ี

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี1/2548 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่ายตามผลกาํไรสุทธิรวม ดงัน้ี 

กาํไรสุทธิ บาํเหน็จกรรมการ (รวม) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 ลา้นบาท      500,000.-  บาท 

101 ลา้นบาท ถึง 200 ลา้นบาท    1,000,000.-  บาท 

201 ลา้นบาท ถึง 300 ลา้นบาท    2,000,000.-  บาท 

301 ลา้นบาท ถึง400 ลา้นบาท    3,000,000.-  บาท 

โดยการจัดสรรบาํเหน็จกรรมการนั้ น ให้จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตามภาระความ

รับผดิชอบของกรรมการฯแต่ละท่าน 
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ทั้งน้ี ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิรวม 215.38 ลา้นบาท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายบาํเหน็จกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 2,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ

โดยพิจารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการตามภาระความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

มต ิ ท่ีประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2557 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ไดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่9

นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง กล่าวว่าคณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาเห็นว่าเพื่อให้บริษทัฯมีฐานะทาง

การเงินทีม่ ัน่คงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งข้ึน รวมทั้งเพือ่เป็นการขยายฐานทุนของบริษทัฯ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศกัยภาพ

ในการลงทุนในโครงการต่างๆ   จึงเรียนเสนอขออนุมติัออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

คร้ังท่ี1 (DCON-W1) โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) จาํนวนไม่เกิน 

41,146,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย และกาํหนด

ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 5 บาทต่อหุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะมีอาย ุ5ปีนบัจาก

วนัท่ีออก  

     พจิารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพือ่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น

เดิมตามอตัราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1) 

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว จะมีผลกระทบดา้น Control Dilution ต่อผูถื้อหุ้นเดิมประมาณ

ร้อยละ 16.70 มีผลกระทบดา้น Price Dilution เท่ากบัร้อยละ 9.70 และมีผลกระทบดา้น EPS Dilution เท่ากบัร้อย

ละ16.70  

ทั้งน้ีหากที่ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิเพือ่ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ

ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯกาํหนดให้วนัที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิไดรั้บการ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

มต ิ ท่ีประชุมอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามอตัราส่วนการถือหุน้ (DCON-W1) ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็น

ดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่10

นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง  จากการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯที่ออกให้แก่

พนกังาน ภายใตโ้ครงการ ESOP-1 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 จาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 6,000,00 หน่วย ปรากฏวา่ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่พนกังานออกไปรวมทั้งส้ิน 5,730,000 หน่วย คงเหลือ 270,000 

หน่วย และยงัคงมีหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 270,000 หุน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั 

       พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ตามมาตรา 136 บริษทัฯ จึงตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯลงเป็น

จาํนวนเงิน  270,000 บาท กล่าวคือ 

จากทุนจดทะเบียนเดิม206,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจํานวน 

206,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่205,730,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจาํนวน 

205,730,000 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 270,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

มต ิ ท่ีประชุมอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 

โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่11

แสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพืเ่สนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอตัราส่วนการถือหุ้น  

        พจิารณาอนุมัติเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่รองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสําคัญ 

           (DCON-W1) 

นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง เรียนเสนอขออนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 205,730,000บาท

เป็น 246,876,000 บาท ( ทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึน 41,146,000 บาท)  โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 41,146,000 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 41,146,000 บาท 

ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทุนจดทะเบียนน้ีเพือ่จดัสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (DCON-W1)โดยเงินที่จะไดรั้บจากการเพิ่มทุนน้ี

จะนาํไปใชเ้พือ่การขยายกิจการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ และเพื่อใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

มติ ท่ีประชุมอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพือ่รองรับการใชสิ้ทธิจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ

ทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ เพืเ่สนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามอตัราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1) ดว้ยคะแนน

เสียง 186,006,541 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่12

          ทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

      พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 เพอืให้สอดคล้องกบัการเพิม่ 

นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง  ช้ีแจงวา่ตามท่ีไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมฯพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน 

วาระท่ี 11 ไปแลว้นั้น  จึงเรียนขออนุมติัจากที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเพือ่แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทัฯ ขอ้4 โดยใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  

ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน   246,876,000 บาท  (สองร้อยส่ีสิบหกลา้นแปดแสนเจด็หม่ืนหกพนับาท) 

แบ่งออกเป็น         246,876,000 หุน้   (สองร้อยส่ีสิบหกลา้นแปดแสนเจด็หม่ืนหกพนัหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ   1.00 บาท   (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น

หุน้สามญั   246,876,000 หุน้   (สองร้อยส่ีสิบหกลา้นแปดแสนเจด็หม่ืนหกพนัหุน้) 

 : 

หุน้บุริมสิทธิ -0-     หุน้  (  ศนูยหุ์น้    ) 

มต ิ ท่ีประชุมอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้4 เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออก

เสียง 

วาระที ่13       พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 ประธานฯ ได้เชิญผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะตามมาตรา 89/29 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

จาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีไดจ้าํหน่ายแลว้ คือไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นหุ้น สามารถเสนอวาระ เพือ่ทราบ เพือ่พิจารณาหรือ

เพือ่อนุมติั แลว้แต่ละกรณี  

ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด เสนอวาระเพิ่มเติม  จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้น

รับทราบและพิจารณาอนุมติั 

นายสุพจน์  พงศ์กิดาการ ผูถื้อหุ้นไดข้อบคุณบริษทัฯ ที่จ่ายปันผลดีเป็นที่น่าพอใจของนกัลงทุน และ

ขอบคุณที่ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ได้ดาํเนินงานด้วยความโปร่งใส ขอไม่ให้ใส่จาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นใน

รายงานการประชุม เน่ืองจากจะทาํใหไ้ม่กลา้ออกความคิดเห็น 

นายวิทวสั  พรกุล กล่าวว่าที่ผ่านมาบริษทัฯ ได้พยายามพฒันารูปแบบการประชุมจากบริษทัที่ตลาด

หลกัทรัพยแ์นะนาํ และขออภยัทีท่าํให้ท่านรู้สึกไม่กลา้ที่จะแสดงความเห็น การที่เป็นผูถื้อหุ้นนั้นเราไม่ไดดู้ที่

จาํนวนตวัเลข และบริษทัฯ ยนิดีท่ีจะตอบคาํถามทุกท่าน 
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นายชลฐั วฒันเจริญ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่จะมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ Warrant หรือไม่ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง แจง้วา่ในขอ้กาํหนดสิทธิแจง้ว่าราคาจะมีการปรับ หากมีการจ่ายเงินปันผลสูง

เกินกวา่ร้อยละ 98 เพราะฉะนั้นโอกาสท่ีจะเปล่ียนราคาการใชสิ้ทธินั้นนอ้ยมาก 

นายทองทศ  แพงลาด ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่บริษทัมีนโยบายต่อตา้นคอรัปชัน่

อยา่งไร 

นายวิทวสั  พรกุล  ช้ีแจ้งว่าปัจจุบนับริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัเอง เมื่อตรวจพบส่ิง

ผดิปกติ เราจะเร่งแกไ้ขทนัที เพื่อไม่ใหเ้กิดซํ้ าอีก โดยจะเนน้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ ตอ้งสืบราคา 3 ร้านคา้ ฝ่ายขนส่งจะตอ้ง

เขม้งวดเร่ืองนํ้ามนั มีการนาํ Navigator ซ่ึงเป็นเทคโนโลยใีหม่มาใช ้และใหพ้นกังานขายแจง้พิกดัในใบสั่งซ้ือใน

ระบบ เพื่อคาํนวณค่านํ้ามนัในการส่งของใหอ้ยูใ่นเกณฑที์ถู่กตอ้ง ปัจจุบนัพนกังานขายทุกคนมีเคร่ืองตรวจสอบ

ตาํแหน่งการทาํงานไดทุ้กท่ี เป็นตน้ 

ประธานฯ ขอบคุณสาํหรับคาํถาม และขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี 

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 16.30 น. 

ผูบ้นัทึกการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม      (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 

                 เลขานุการคณะกรรมการ 

(นายธนิต    ชรินทร์สาร) 

     ประธานท่ีประชุม 
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